



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดและโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการณ์ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จึงขอกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

1.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (offline) โดยให้นักศึกษาเข้าเรียนในห้องเรียนภายในวิทยาเขต ซึ่งจะจัดตามเงื่อนไข Social distancing ยกเว้น บางรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนรูปแบบ online

1.2 นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (online) ยกเว้น รายวิชาที่ต้องเน้นปฏิบัติและ/หรือต้องใช้อุปกรณ์การเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะภายในวิทยาเขต อาจพิจารณาจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานทั้ง offline และ online โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

2. การวัดและประเมินผล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดำเนินการโดยให้ผู้สอนพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ การวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทดแทนการสอบรูปแบบเดิม เช่น การมอบหมายงาน (Assignments) การทำรายงาน (Report) การทำโครงงาน (Project) การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (Take-home exam) และ/หรือการสอบปากเปล่าผ่านระบบออนไลน์ การเขียนสะท้อนคิด การเขียนเล่าเรื่อง (Story telling) การแสดงบทบาทสมมติผ่านวิดีโอ เป็นต้น หากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีดังกล่าว ขอให้ผู้สอนพิจารณาจัดการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

3. ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ หากรายวิชาใดไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ขอให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีในแต่ละคณะ โดยจะต้องสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป อนึ่งหากประกาศใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ถือประกาศฉบับนี้เป็นที่สิ้นสุด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563



(ดร.ธวัชชัย สุวรรณพงศ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ วิทยาเขตตรัง
รักษาการแทน รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์